
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 04.04. 2017. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 14.00-15.30 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðrún Sturlaugsdóttir (fjarverandi), Guðbjörg Inga 

Guðmundsdóttir, Hulda Björk Guðmundsdóttir, Reynir Þór Magnússon (fjarverandi), Jóhanna 

Inga Hjartardóttir, Björgvin Franz Gíslason, Unnur Jónsdóttir og María Mist.  Linda Hrönn 

Helgadóttir og Guðrún Snorradóttir sátu fundinn að hluta. 

Dagskrá: 

1. Úttekt MMS – Ytra mat 

Lögð var fram lokaskýrsla úttektar MMS á Hraunvallaskóla. Breyting hafði orðið frá drögum 

sem kynnt voru á síðasta skólaráðsfundi. Fleiri þættir voru nú dökkgrænir sem þýðir verklag 

sem samræmist fyllilega lýsingu á gæða starfi.  

 
Unnið er að úrbótaáætlun sem skilast til MMS í lok apríl. Rætt var um fyrirkomulag á 

matsteymi þar sem fulltrúar allra hagsmunaaðila eiga aðild, þ.e. stjórnendur, kennarar, 

annað starfsfólk, foreldrar og nemendur. Ákveðið að haga starfi teymisins líkt og hjá 

skólaráði. Óskað verður eftir fulltrúum foreldra á kynningafundi um innra mat sem haldinn 

verður 25. apríl. Lokaskýrsla MMS verður send til skólaráðs og stjórnar Foreldrafélags 

Hraunvallaskóla.  

2. Skólapúlsinn 

Farið var yfir helstu niðurstöður foreldra og nemendakönnunar. Haldinn verður 

kynningafundur fyrir foreldra 25. apríl kl. 19.30 í fyrirlestararsal skólans. Á þeim fundi verður 

fulltrúi frá Skólaaski til að ræða matarmálin í skólanum.  

3. Önnur mál  

Rætt um þrif í skólanum. Svo virðist sem ,,jaðarsvæði“, líkt og ofan á skyggnum og gluggasyllur, 

séu að gleymast og að sýnileg óhreinindi séu nokkuð áberandi. Skólastjóri gengur í málið.                                                         

 Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


